



ฉบับที่ ๔๕/๒๕๖๓ วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓

กมธ. การศึกษา วุฒิสภา  
โดยคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก  
และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา  
ณ จังหวัดน่าน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพลเอก ประสาท สุขเกษตร รองประธานคณะกรรมการการศึกษา ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในประเด็นการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก รวมทั้งประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ณ จังหวัดน่าน



☆ ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา คณะได้เข้าร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายสนอง ก้อนสมบัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีศรีน่าน ให้การต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนสตรีศรีน่าน ตัวแทนกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปการศึกษา รวมทั้งได้มีข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ที่จะนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... อาทิ การให้โรงเรียนที่มีความพร้อมสามารถเป็นนิติบุคคลได้อย่างเต็มรูปแบบ การปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมและให้คำนึงถึงเรื่องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน และควรมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เรื่องการทำวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา







☆ ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ นาฬิกา คณะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดน่าน โดยเป็นการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมี นายเบญจพล ดีบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน พร้อมทั้งนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของโรงเรียน รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน

